
 
 

 

 

 

           Reykjavík, 2. september 2021 

       ÞON21080017 

 

 

 

 

 

Til borgarráðs 

Ráðhúsi Reykjavíkur 

 

 

 

Efni: Svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um þróun á hönnunarkerfi 

Reykjavíkurborgar og heildarkostnað – R21050301 

 

Vísað er til bréfs, dagsett þann 24. júní 2021, þar sem óskað er eftir upplýsingum um hvort 

ekki hefði verið skynsamlegra á sínum tíma að kaupa tilbúið hönnunarkerfi sem og kostnað við 

kerfið. 

 

 

 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

 
 

Þröstur Sigurðsson,  

skrifstofustjóri stafrænnar Reykjavíkur 

 

 

 
Ólafur Sólimann Helgason, 

deildarstjóri vefdeildar Stafrænnar Reykjavíkur 

 

 

 

 
Hjálagt er svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um þróun á hönnunarkerfi ÞON21080017, svar við fyrirspurn 

áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur R20060110 og svar við fyrirspurn Flokks fólksins um 

hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur R20060063. 

 



 
 

 

Reykjavík, 2. september 2021 

        ÞON21080017 

 

 

 

Svar 
 

Viðtakandi: Borgarráð 

Sendandi: Þröstur Sigurðsson, skrifstofustjóri Stafrænnar Reykjavíkur, Ólafur Sólimann 

Helgason, deildarstjóri vefdeildar. 

 

 

Efni: Svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um þróun á hönnunarkerfi 

Reykjavíkurborgar og heildarkostnað – R21050301. 

 

Þann 24. júní 2021 lagði áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins fram í borgarráði svohljóðandi 

fyrirspurn:  

 

Þjónustu- og nýsköpunarsvið (ÞON) hefur óskað eftir að borgarráð heimili ÞON að 

hefja kaup á vinnu við viðhald og þróun á hönnunarkerfi Reykjavíkurborgar. Fulltrúi 

Flokks fólksins spyr hvort ekki hefði verið skynsamlegra á sínum tíma, að í stað þess 

að ÞON hafi byrjað á því að hanna sitt eigið kerfi með öllum þeim áframhaldandi 

þróunar og sérsmíðis -kostnaði, að kanna frekar til hlítar hvort tilbúið hönnunarkerfi 

hafi ekki verið til sem hægt hefði verið að kaupa fullbúið?Einnig langar 

borgarfulltrúa Flokks fólksins að vita hvort til sé raunhæf kostnaðaráætlun fyrir þetta 

verkefni sem miðast við hugsanlegan heildarkostnað þegar og ef þetta heimasmíðað 

kerfi verði fullklárað? 

 

Fyrirspurninni var vísað áfram til mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs og þaðan til 

umsagnar Þjónustu- og nýsköpunarsviðs með bréfi dagsettu þann 24. júní 2021. 

 

 

Svar: 

 

Hefði ekki verið skynsamlegra á sínum tíma, að í stað þess að ÞON hafi byrjað á því að 

hanna sitt eigið kerfi með öllum þeim áframhaldandi þróunar og sérsmíðis -kostnaði, að 

kanna frekar til hlítar hvort tilbúið hönnunarkerfi hafi ekki verið til sem hægt hefði verið að 

kaupa fullbúið? 

Nei, það hefði ekki verið fær leið að kaupa fullbúið hönnunarkerfi eða endurnýta önnur 

hönnunarkerfi þar sem hvert og eitt byggir á mörkun viðkomandi aðila. 

Í nánast allri hönnunar og mörkunarvinnu er farið í gegnum ákveðið hönnunarferli eða 

þarfagreiningu þar sem hagaðilar koma sér saman um þann stíl sem felst í litum, formum og 

ásýnd í lokaafurð. Oft verður til stílbók úr slíkri vinnu en stílbók er nákvæm skjölun á þeim 

ákvörðunum sem eru teknar í þessu samhengi hönnunarvinnunnar og utanumhald um þær 

ákvarðanir.  



 
 

Hönnunarkerfi Reykjavíkurborgar er einmitt slík stílbók sem heldur utan um og skjalar alla 

hönnun sem á sér stað í uppsetningu meðal annars á vefsvæðum og sérlausnum borgarinnar. 

Að mörgu er að huga í þessum efnum, svo sem þeirri mörkun sem fyrir er, aðgengismálum og 

upplýsingamiðlun svo eitthvað sé nefnt. Hönnunarkerfið sér einnig um að birta ákveðna ásýnd 

og vekja tilfinngar og hugrenningartengsl við Reykjavíkurborg. Sem dæmi má nefna að form 

í hönnunarkerfinu eru dregin af nánasta umhverfi borgarinnar, einkennandi byggingum og 

náttúru. Til samanburðar voru hönnunarkerfi Kaupmannahafnar, Helsinki og Lundúna skoðuð.  

Ekki er hægt að kaupa heildstætt hönnunarkerfi sem hilluvöru. Kaup á hilluvöru felur í sér kaup 

á staðlaðri vöru sem fleiri en einn aðili getur nýtt sér. Hönnunarkerfi sem hilluvara felur þar af 

leiðandi óhjákvæmilega í sér í sér kaup á  sömu litum, formum, rödd og viðmóti sem fleiri en 

einn aðili notar. Ef það tíðkaðist almennt að nota slík hönnunarkerfi, þ.e. hillvöru til 

auðkenningar aðila, þá gæti Reykjavíkurborg tæknilega haft sömu ásýnd þ.e. verið að nota 

sömu liti, form, letur, rödd og áferð og til dæmis Hafnarfjarðarbær, McDonalds, Icelandair eða 

Vegagerðin, nema bara með nafninu Reykjavíkurborg.. 

Haldið er utan um reglurnar og hönnunina í kerfinu Zero Height (https://zeroheight.com) sem 

er hilluvara. Þetta er gert til að tryggja að það sem er ákveðið og hannað verði endurnýtanleg í 

fjölmörgum verkefnum. Þetta styttir hönnunarferilinn og byggir stöðugt upp gagnagrunn. Zero 

Height er þannig ramminn utan um kerfið en byrjað var á að skilgreina rammann og reglurnar. 

Til einföldunar mætti því segja að í verkefninu hafi verið keypt sú hilluvara sem best var til 

þess fallin til að sjá um þessa skjölun og halda utan um hönnunareiningarnar sem farið var í að 

búa til og hanna fyrir stafræna ásýnd Reykjavíkurborgar til að samræma birtingu á t.d. 

vefsvæðum.  

Mikil hagræðing hefur þegar átt sér stað með hönnunarkerfinu og hefur það nú þegar sannað 

sig með því að stytta hönnunarferila í nýjum verkefnum þar sem hönnuðir geta gengið í 

ákveðinn banka, tekið það sem hentar og bætt við nýjum einingum í sambærilegum stíl. Við 

hönnun og uppsetningu á nýjum vef borgarinnar, nýjum “mínum síðum” sem og allri stafrænni 

umbreytingu er hönnunarkerfið lagt til grundvallar. Það eitt sparar mikinn tíma starfsfólks sem 

annars færi í vangaveltur og að kalla eftir ákvörðunum á sviðum borgarinnar um nýjan stíl fyrir 

hvert verkefni. Hér er því um að ræða hagræði til framtíðar í öllum stafrænum verkefnum 

Reykjavíkurborgar.  

Hönnunarkerfi Reykjavíkurborgar inniheldur líka tölvukóða og forritunarmál en þannig eru 

kerfishlutar skjalaðir í kerfinu sem gerir forritun vefviðmóts og vefsíðna mun einfaldari og 

fljótlegri. Kerfið er þannig safn mynda, forma og kóða sem er hægt að breyta á einum 

miðlægum stað með þeirri virkni að breytingar erfast sjálfkrafa þangað sem tengingar við 

viðkomandi kóðapakka eru geymdar. T.d. ef að leturgerð er skipt út eða í ljós kemur að 

annarskonar jöfnun á texta er betri. Eins t.d. ef sameining á skipulagseiningum kallar á 

litabreytingar þá er það gert miðlægt stað og breytingin verður á öllum vefsvæðum og 

sérlausnum sem tengjast við kóðapakka hönnunarkerfisins.  

Reykjavíkurborg var brautryðjandi á Íslandi á sínum tíma þegar kemur að uppsetningu á 

stafrænu hönnunarkerfi en eins og áður hefur komið fram var horft til annarra borga erlendis. 

Stafrænt Ísland, Hafnafjarðarbær, Háskóli Íslands og RÚV eru dæmi um stofnanir sem hafa 

síðan farið þessa leið að setja upp hönnunarkerfi með svipaðri aðferð. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzeroheight.com%2F&data=04%7C01%7CThrostur.Sigurdsson%40reykjavik.is%7C74d3230df95d415ff64408d96cca6528%7C6aed0be3a6ff4c6c83b5bb72bdd10088%7C0%7C0%7C637660438819615781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C4kHyYrS0lXJ4LJLcTn%2F2H5hGXEgxhVyl7ZCShIOK%2FY%3D&reserved=0


 
 

Til nánari glöggvunar má t.d. finna upplýsingar á eftirfarandi slíðum: 

• Hvað er hönnunarkerfi: https://en.wikipedia.org/wiki/Design_system 

• Hönnunarkerfi Stafræns Íslands er hér: https://island.is/frett/hoennunarkerfi 

• Hönnunarkerfi Lundúnaborgar er hér: https://www.designsystemslondon.com 

• Hönnunarkerfi Helsinkiborgar er hér: https://hds.hel.fi 

• Hönnunarkefi Kaupmannahafnarborgar er hér: https://design.kk.dk 

 

Einnig langar borgarfulltrúa Flokks fólksins að vita hvort til sé raunhæf kostnaðaráætlun 

fyrir þetta verkefni sem miðast við hugsanlegan heildarkostnað þegar og ef þetta 

heimasmíðað kerfi verði fullklárað? 

Hönnunarkerfi eru þess eðlis að þau safna saman breytingum og viðbótum svo lengi sem þau 

er í notkun og á það einnig við um hönnunarkerfi Reykjavíkurborgar. Á líftíma 

hönnunarkerfisins fellur því til hönnunarkostnaður á sama tíma og að með því skapast meira 

hagræði t.d. hvað varðar vinnu fjölda starfsmanna í öllu borgarkerfinu sem og kostnaður við 

grunnuppsetningu á hverri einnig og einustu stafrænu lausn sem innleidd er. Hönnunarkerfi 

leysir þannig verkefni sem nauðsynleg eru í öllum veflægum lausnum betur og ódýrar en annars 

væri og þess sem það dregur úr framtíðarkostnaði 

Að öðru leyti er vísað í svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hönnunarkerfi 

fyrir stafrænar vörur sem lagt var fram í borgarráði þann 23. júlí 2021, sbr. 24. lið fundargerðar 

ráðsins s.d., sem og í svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins sem lagt var fram í 

borgarráði þann 23. júlí 2021, sbr. 25. lið fundargerðar ráðsins s.d. 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

 
Þröstur Sigurðsson, 

skrifstofustjóri Stafrænnar Reykjavíkur 

 

 

 
Ólafur Sólimann Helgason, 

deildarstjóri vefdeildar Stafrænnar Reykjavíkur 

https://en.wikipedia.org/wiki/Design_system
https://island.is/frett/hoennunarkerfi
https://www.designsystemslondon.com/
https://hds.hel.fi/
https://design.kk.dk/


 
 
 

             Reykjavík, 30. júní 2020 

        Tilvísun í mál: R20060110 

 

 

 

Til borgarráðs 

Ráðhús Reykjavíkur 

 

 

Efni: Svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um hönnunarkerfi fyrir stafrænar 

vörur. 

 

Vísað er til bréfs, dagsett þann 15. júní 2020, þar sem óskað er eftir svari þjónustu- og 

nýsköpunarsviðs (ÞON) við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins þar sem óskað er eftir 

upplýsingum um kostnað við hönnun og innleiðingu á hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur, 

hvort verkið hafi verið boðið út, hvernig samstarfsaðilar voru valdir og hverju verkefnið eigi 

að skila. 

 

 

 

F.h. þjónustu- og nýsköpunarsviðs, 

 
 
 
 

 

Þröstur Sigurðsson,  

skrifstofustjóri stafrænnar Reykjavíkur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Reykjavík, 30. júní 2020 

R20060110 

ÞON 

ÞS 

 

 

Svar 
 

Viðtakandi: Borgarráð 

Sendandi: Þröstur Sigurðsson, skrifstofustjóri stafrænnar Reykjavíkur 

 

 
Efni: Svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um hönnunarkerfi fyrir stafrænar 

vörur. 

 

Þann 11. júní 2020 lagði áheyrnarfulltrúi Miðflokksins fram í borgarráði svohljóðandi 

fyrirspurn: 

1. Hvað kostar vinna við og innleiðing „hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur“ sem 

kynnt var á fundi borgarráðs þann 11.júní sl. tæmandi talið? 2. Var verkið boðið út?  

3. Ef ekki hvernig voru hönnuðir og aðrir sem að verkinu komu valdir? 4. Hverju í 

ósköpunum á þetta gæluverkefni að skila sem á engan hátt er hægt að koma fyrir 

undir lögbundinni- eða grunnþjónustu? 

Fyrirspurninni var vísað til skrifstofustjóra stafrænnar Reykjavíkur þann 15. júní 2020. 

 

 

Svar: 

 

1. Kostnaður við vinnu vegna hönnunarkerfis 

 

Svar við spurningu 1: Hvað kostar vinna við og innleiðing „hönnunarkerfi fyrir stafrænar 

vörur“  

 

Heildarkostnaður við aðgang, forritun, verkefnastjórn og uppsetningu Hönnu, hönnunarkerfis 

er 8.913.739 kr. og skiptist hann milli þriggja fyrirtækja á eftirfarandi hátt:   

 

Skrín hönnun ehf       74.700kr 

Hugsmiðjan ehf       7.455.383kr 

1xInternet ehf        1.383.656kr 

                 Samtals 8.913.739kr 

 

 



2. Markaðskönnun og samstarfsaðilar 

 

Svar við spurningum 2 og 3: Var verkið boðið út? Ef ekki hvernig voru hönnuðir aðrir sem 

að verkinu komu valdir? 

 

Í kjölfar samráðs við innkaupadeild voru samstarfsaðilar fyrir hönnunarkerfið valdir með 

markaðskönnun. Auglýst var á samfélagsmiðlum eftir fyrirtækjum á markaði í upphafi árs 2019 

og þeim boðið að kynna sínar lausnir og mögulegar útfærslur með tilliti til gæða og verðs. 

Niðurstaða markaðskönnunar var sú að samið var við tvö fyrirtæki, Hugsmiðjuna og 

1xInternet, sem í samstarfi studdu borgina í þeirri vegferð að byggja upp hönnunarkerfið. 

Einnig var samið við Skrín hönnun um tiltekinn hluta verkefnisins.  

                  

 

3. Notendamiðuð nálgun og þjónusta fyrir alla 

 

Svar við spurningu 4: Hverju í ósköpunum á þetta gæluverkefni að skila sem á engan hátt er 

hægt að koma fyrir undir lögbundinni- eða grunnþjónustu?  

 

Samkvæmt ábyrgðarskiptingu kjarnasviða sem samþykkt var í borgarráði 5. desember 2019 er 

það meðal annars hlutverk stafrænnar Reykjavíkur að ,,Þróa og innleiða rafrænan 

hönnunarstaðal og samræmdar aðferðir við miðlun þjónustu og upplýsinga, t.d. í gegnum 

samfélagsmiðla eða aðra þá miðla sem henta hverri tegund skilaboða“. Auk þess kemur fram 

að stafræn Reykjavík beri ábyrgð á þróun og innleiðingu vefja og veflausna Reykjavíkurborgar.  

 

Upplifun borgarbúa á að vera sú að borgin sé ein þjónustustofnun og að upplýsingar á hennar 

vegum séu auðskiljanlegar og ferlar skýrir. Þjónustustefna Reykjavíkurborgar kveður á um 

notendamiðaða hönnun, fagmennsku, skilvirkni og nærþjónustu. Hún lýsir samræmdri sýn 

borgarinnar á það hvað þjónustuveiting snýst um. Þannig nýtist stefnan starfsfólki við dagleg 

störf um leið og hún setur viðmið og mælikvarða um þjónustu borgararinnar almennt. 

 

Hönnunarkerfi Reykjavíkurborgar, er í grunninn vinnureglur um hvernig þjónusta á stafrænum 

miðlum skuli sett fram, með notendamiðaðri nálgun. Hönnunarkerfið og regluverkið sem það 

byggir á, er ætlað að bæta upplifun borgarbúa af stafrænum lausnum, gera hana jákvæðari og 

skýrari og að endingu  auðvelda borgarbúum að nálgast upplýsingar og sækja sér viðeigandi 

þjónustu.  

 

Unnið er eftir stöðlum um algilda hönnun sem segir til um að þjónusta skuli vera aðgengileg 

og auðskiljanleg öllum sem þurfa að nýta sér þjónustu borgarinnar, þá er átt til dæmis við þá 

sem eru sjóndaprir, með lesblindu eða hafa annað tungumál en íslensku sem móðurmál. Í 

stafræna hönnunarkerfinu er meðal annars útskýrt hvernig texti og upplýsingar skuli útfærðar 

í þjónustulýsingum og umsóknarferlum þvert á borgina. Miðað er við að texti sé settur fram á 

einfaldan máta og helst í talmáli til að auðvelda vélrænar þýðingar.  

 

Hönnunarkerfið gerir Reykjavíkurborg kleift að samræma ásýnd sviða sinna, skrifstofa, 

stofnana og eininga, spara kostnað og tíma við þróun á stafrænum lausnum, markaðsstarf og 

hönnun efnis á vegum borgarinnar. Hönnunarkerfið mun liggja til grundvallar þróunar á öllum 

stafrænum vörum Reykjavíkurborgar en einnig verður hægt að nýta hönnunarreglurnar, 

teikningasafn og fleira í öllu markaðsstarfi. Til viðbótar inniheldur kerfið hönnunarstaðal sem 

auglýsingafyrirtæki og þeir sem vinna grafískt efni fyrir borgina geta sótt sér efni og 

vinnureglur í.  



 

Kerfið er þannig uppbyggt að hægt er að leggja hönnunarhluta og teikningar inn í kerfið til að 

nýta áfram. Því er hægt að byggja kerfið upp á skilvikan hátt og ítra hönnun um leið og grunnur 

hefur verið lagður. Þannig mun kerfið spara kostnað þegar til lengri tíma er litið og gera 

borginni kleift að vera kvikari þegar kemur að útgáfu á stafrænum vörum og öðru efni.  

 
 

 

 

 

Virðingarfyllst, 

Þröstur Sigurðsson 

 



 
 
 
 

             Reykjavík, 02. júlí 2020 

        Tilvísun í mál: R20060063 

 

 

 

 

Til borgarráðs 

Ráðhús Reykjavíkur 

 

 

Efni: Svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hönnunarkerfi fyrir 

stafrænar vörur. 

 

Vísað er til bréfs, dagsett þann 15. júní 2020, þar sem óskað er eftir svari þjónustu- og 

nýsköpunarsviðs (ÞON) við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins þar sem óskað er eftir 

upplýsingum um kostnað við hönnun og innleiðingu á hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur, 

útskýringar á tilgangi kerfisins og hvernig það gagnist borgarbúum. 

 

 

 

F.h. þjónustu- og nýsköpunarsviðs, 

 
 
 
 

 

Þröstur Sigurðsson,  

skrifstofustjóri stafrænnar Reykjavíkur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjálagt er svar við fyrirspurn áheyrnafulltrúa Flokks fólksins ásamt útskýringum á Hönnu: hönnunarkerfi 

Reykjavíkurborgar. 



 
 
 

Reykjavík, 02. júlí 2020 

R20060063 

ÞON 

ÞS 

 

Sent til borgarráðs 

 

 

Svar 
 

Viðtakandi: Borgarráð 

Sendandi: Þröstur Sigurðsson, skrifstofustjóri stafrænnar Reykjavíkur 

 

 
Efni: Svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hönnunarkerfi fyrir 

stafrænar vörur. 

 

Þann 11. júní 2020 lagði áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins fram í borgarráði svohljóðandi 

fyrirspurn: 

 

Fyrirspurnir í tengslum við liðinn um Hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur. Kynnt er 

hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur. Talað er um formheim, teikningar, raddtónn. 

Fulltrúi Flokks fólksins skilur ekki alveg hvernig þetta kerfi virkar, notagildi, 

tilgangur, skemmtanagildi? Hér koma nokkrar spurningar sem vonandi varpa frekara 

ljósi á þetta. Talað er um samræmingu, að verið sé að samræma upplýsingar? Hvað 

er átt við og óskað er eftir dæmum í máli og myndum. Hvað fá borgarbúar út úr 

þessu? Myndi þetta teljast til forgangsverkefna og ef svo er, að hvaða leyti? Hver er 

kostnaður við þessa hönnun? 

 

Fyrirspurninni var vísað til skrifstofustjóra stafrænnar Reykjavíkur þann 15. júní 2020. 

 

Svar: 

 

Notendamiðuð nálgun og þjónusta fyrir alla 

Upplifun borgarbúa á að vera sú að borgin sé ein þjónustustofnun og að upplýsingar á hennar 

vegum séu auðskiljanlegar og ferlar skýrir. Þjónustustefna Reykjavíkurborgar kveður á um 

notendamiðaða hönnun, fagmennsku, skilvirkni og nærþjónustu. Hún lýsir samræmdri sýn 

borgarinnar á það hvað þjónustuveiting snýst um. Þannig nýtist stefnan starfsfólki við dagleg 

störf um leið og hún setur viðmið og mælikvarða um þjónustu borgararinnar almennt. 

 



Hanna, stafrænt hönnunarkerfi Reykjavíkurborgar, er í grunninn vinnureglur um hvernig 

þjónusta á stafrænum miðlum skuli sett fram, með notendamiðaðri nálgun.  Kerfið og 

regluverkið sem það byggir á, er ætlað að bæta upplifun borgarbúa af stafrænum lausnum, gera 

hana jákvæðari og skýrari og að endingu  auðvelda borgarbúum að nálgast upplýsingar og 

sækja sér viðeigandi þjónustu.  

 

Þegar talað er um að samræma upplýsingar og útlit er átt við að sami stíll og tónn sé í útliti og 

texta sem settur sé fram á stafrænum lausnum borgarinnar, en þar undir falla meðal annars 

vefir, samfélagsmiðlar, umsóknarferlar og fleira. Kerfið er þannig uppbyggt að hægt er að 

leggja hönnunarhluta og teikningar inn í kerfið til að nýta áfram. Því er hægt að byggja kerfið 

upp á skilvikan hátt og ítra hönnun um leið og grunnur hefur verið lagður. 

 

Með Hönnu er unnið eftir stöðlum um algilda hönnun sem segir til um að þjónusta skuli vera 

aðgengileg og auðskiljanleg öllum sem þurfa að nýta sér þjónustu borgarinnar, þá er átt til 

dæmis við þá sem eru sjóndaprir, með lesblindu eða hafa annað tungumál en íslensku sem 

móðurmál. Í stafræna hönnunarkerfinu er meðal annars útskýrt hvernig texti og upplýsingar 

skuli útfærðar í þjónustulýsingum og umsóknarferlum þvert á borgina. Miðað er við að texti sé 

settur fram á einfaldan máta og helst í talmáli til að auðvelda vélrænar þýðingar.  

 

Hönnunarkerfið geri Reykjavíkurborg kleift að samræma ásýnd sviða sinna, skrifstofa, 

stofnana og eininga, spara kostnað og tíma við þróun á stafrænum lausnum, markaðsstarf og 

hönnun efnis á vegum borgarinnar. Hönnunarkerfið mun liggja til grundvallar þróunar á öllum 

stafrænum vörum Reykjavíkurborgar en einnig verður hægt að nýta hönnunarreglurnar, 

teikningasafn og fleira í öllu markaðsstarfi. Þannig mun kerfið spara kostnað þegar til lengri 

tíma er litið og gera borginni kleift að vera kvikari þegar kemur að útgáfu á stafrænum vörum 

og öðru efni. Til viðbótar inniheldur Hanna hönnunarstaðal sem auglýsingafyrirtæki og þeir 

sem vinna grafískt efni fyrir borgina geta sótt sér efni og vinnureglur í. 

 

Heildarkostnaður við aðgang, forritun, verkefnastjórn og uppsetningu Hönnu, hönnunarkerfis 

er 8.913.739 kr. og skiptist hann milli þriggja fyrirtækja á eftirfarandi hátt:   

 

Skrín hönnun ehf       74.700kr 

Hugsmiðjan ehf       7.455.383kr 

1xInternet ehf        1.383.656kr 

                 Samtals 8.913.739kr 

 

Kerfið er tilbúið og þegar hægt að sækja efni þangað inn eða bæta við og ítra.  

 

 

Meðfylgjandi eru skjáskot af þáttum sem ávarpaðir eru í hönnunarkerfinu. Vert er þó að taka 

fram að kerfið er mun umfangsmeira en aðeins þau dæmi sem sett eru fram til skýringa.  

 

 

 

Virðingarfyllst, 

Þröstur Sigurðsson 



 
 



 



 

 



 
 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 
 

 

 

 


